



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กองคลัง โทร. 1027, 1802
ที่ ศธ.0516.05/ว 50 วันที่ 9 มีนาคม 2560
เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่ ศธ.0516/ว45 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องขอให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์เรื่องการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น หน่วยงานได้ดำเนินการ และมหาวิทยาลัย
ได้รวบรวมสรุปได้ดังนี้

1. หน่วยงานต้องการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 39 หน่วยงาน
2. หน่วยงานประสงค์จะจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 9 หน่วยงาน
3. หน่วยงานที่ยังไม่ระบุผู้สอบบัญชี จำนวน 2 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้มาตรวจสอบงบการเงินให้กับ
หน่วยงานแล้ว ซึ่งทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าไม่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ

การประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง “การปิดตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ
2556 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่า หน่วยงานไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี หน่วยงานสามารถจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกได้ แต่สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินยังมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542

หากหน่วยงานที่มีความประสงค์จะจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบ
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ขอให้ส่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกมาที่ งานบัญชี กองคลัง
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อมหาวิทยาลัยจะรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อไป สำหรับหน่วยงานที่ไม่ประสงค์จะจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

วิรัช ฉิมอ้อย

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช ฉิมอ้อย)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง